



ข่าวสาร

ศรีพิบูลฯ

ฉบับที่ ๑๖๔

ปีการศึกษา ๒๕๕๕

วันพุธที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

มรพส. ประกาศรับสมัคร / รับเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่ง ผอ.สำนักวิทยบริการฯ และ ผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

ด้วย ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม จะครบวาระการดำรงตำแหน่งในวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๖ ซึ่งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ว่าด้วยคุณสมบัติหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก ศูนย์ หัวหน้าส่วนราชการ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ พ.ศ.๒๕๕๑ กำหนดให้การแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ให้ดำเนินการภายในหกสิบวัน ก่อนที่ผู้อำนวยการจะครบวาระ หรือหลังจากผู้อำนวยการพ้นจากตำแหน่งภายในสี่สิบห้าวัน แล้วแต่กรณี ดังนั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จึงดำเนินการรับสมัคร / เสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเพื่อดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยผู้ประสงค์จะสมัคร / เสนอชื่อให้ติดต่อขอรับและยื่นใบสมัคร / ใบเสนอชื่อ พร้อมแบบประวัติรูปถ่าย ๑ รูป ตั้งแต่วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ - ๗ มีนาคม ๒๕๕๖ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องกองบริหารงานบุคคล ชั้น ๒ อาคารที่วิวิซ์-มรพส.ส่วนทะเลแก้ว ทั้งนี้ ผู้มีสิทธิเสนอชื่อได้แก่ คณาจารย์ประจำ ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ อาจารย์ประจำตามสัญญา และเจ้าหน้าที่ประจำตามสัญญา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยต้องได้รับความยินยอมจาก ผู้ได้รับการเสนอชื่อ และสามารถเสนอชื่อได้ไม่เกินคนละ ๑ ชื่อ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รับนโยบายประหยัดการใช้พลังงาน ตามมติ ครม. ตั้งเป้าหมายราชการ ลดใช้ไฟฟ้า ๑๐%

เนื่องด้วย รัฐบาลได้ขอความร่วมมือประหยัดการใช้พลังงาน กรณีทางการประเทศพม่าจะหยุดส่งก๊าซธรรมชาติให้กับไทยในช่วงวันที่ ๕ - ๑๔ เมษายน ๒๕๕๖ เพื่อปิดซ่อมแซม ทั้งนี้ ครม.จึงมีมติขอความร่วมมือจากรัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานราชการในการช่วยประหยัดการใช้พลังงาน และลดใช้ไฟฟ้า โดยการปิดไฟส่องสว่าง ลดอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้ไม่ต่ำกว่า ๒๕ - ๒๖ องศา และประหยัดพลังงานในทุกรูปแบบ โดยได้ตั้งเป้าหมายผลักดันให้หน่วยงานราชการลดการใช้พลังงานให้ได้ ร้อยละ ๑๐ ต่อปี และเชื่อว่าหลังจากวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ สถิติการใช้ไฟฟ้าและพลังงานในภาพรวมระดับประเทศจะลดลง

ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จึงขอความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ ช่วยกันลดปริมาณการใช้พลังงานเพื่อร่วมกันประหยัดและเพื่อให้มีพลังงานใช้อย่างพอเพียงในช่วงวันดังกล่าว

กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ดำเนินการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณด้านงบลงทุน ปี ๒๕๕๖

ตามที่**กรมบัญชีกลาง** มีนโยบายให้มหาวิทยาลัยดำเนินการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณภาครัฐให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติ และมหาวิทยาลัยได้มีประกาศเรื่อง มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ เพื่อให้หน่วยงานต่างๆ ไซ้เป็นแนวปฏิบัติ โดยมีเป้าหมายให้หน่วยงานต่างๆที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ ควรดำเนินการก่องหน้ผูกพันให้ทัน ภายในสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ ซึ่งหากก่องหน้ไม่ทันจะต้องมีการชี้แจงปัญหา อุปสรรค พร้อมเหตุผลความจำเป็นให้กองนโยบายและแผนในฐานะฝ่ายเลขานุการทราบ

ในการนี้ **กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม** จึงขอประสานข้อมูลเกี่ยวกับสถานะการเบิกจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ของหน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยฯ พร้อมทั้งรายงานปัญหาอุปสรรค และเหตุผลความจำเป็น หากแจ้งว่าไม่สามารถก่องหน้ผูกพันให้ทันภายในเดือนมีนาคม ๒๕๕๖ (ผลการดำเนินการต่ำกว่าขั้นตอนที่ ๕) โดยส่งข้อมูลกลับกองนโยบายและแผน **ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖** เพื่อจะได้รวบรวมดำเนินการต่อไป

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดลงทะเบียนโครงการทดสอบวัดความรู้ ๓ รายวิชา

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ มรพส. มีกำหนดลงทะเบียนอบรมเสริมทักษะความรู้ โครงการทดสอบวัดความรู้พื้นฐาน ๓ รายวิชา ระดับปริ--าตรี ภาค กศ.ป.ป. (เสาร์ - อาทิตย์) รหัส ๕๑ - ๕๔ โดยนักศึกษาสามารถลงทะเบียนอบรมและชำระค่าลงทะเบียนได้ที่ สำนักงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น ๑ อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ **ตั้งแต่วันที่ - ๘ มีนาคม ๒๕๕๖** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ **สำนักงานศูนย์เทคโนโลยี-สารสนเทศ โทรศัพท์ ๐ - ๕๕๒๖ - ๗๒๐๒**

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรมระดับนานาชาติ ประจำปี ๒๕๕๖

สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้สนใจทุกท่าน เข้าอบรมระดับนานาชาติ ประจำปี ๒๕๕๖ ดังต่อไปนี้

- 8 - 19 July 2013 : Regional Workshop on Monitoring and Evaluation of HIV/AIDS Programs
please Contact : Associate Professor Amara Soonthornhadada, PhD
Tel : (66 - 2) 441 - 0201 - 4 ext. 608 Fax : (66 - 2) 441 - 9333 e-mail : amara.soo@mahidol.ac.th
- 25 November - 11 December 2013 : Regional Workshop on Monitoring and Evaluation of Population , Health and Nutrition Programs
Please Contact : Associate Professor Uraiwan Kanungsukkasem, PhD
Tel : (66 - 2) 441 - 0201 - 4 ext. 504 Fax : (66 - 2) 441 - 9333 e-mail : uraiwan.kanungsukkasem@gmail.com
For more information please visit <http://www.ipsr.mahidol.ac.th/ipsr-th/>

▶▶ **ธนาคารกรุงเทพ จัดโครงการซีอีรอนต์คันแรก ..** เนื่องด้วย **ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม** ได้มีโครงการ “**สินเชื่อบัวหลวงพูนผลเพื่อซีอีรอนต์คันแรก**” อัตราดอกเบี้ย MLR - 1% ต่อปี ตลอดอายุสัญญา ผ่อนชำระ แบบลดต้นลดดอก ระยะเวลาสูงสุด ๗ ปี โดยจะเริ่มบริการตั้งแต่วันที่ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๖